



ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/๖๒๕๖๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

๖๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีความพร้อมด้านการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจประชาสรรค์, และผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ศธ ๐๒๑๑๐/ว๖๒๘ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีความพร้อมด้านการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมเวที
และประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีความเชื่อมโยง
ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่ในระดับจังหวัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ จัดเวทีนำเสนอคัดเลือกหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษ บัดนี้สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้คัดเลือกหลักสูตร ฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ จึงแจ้งผลการคัดเลือก
หลักสูตร ฯ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้เพื่อดำเนินการเตรียมการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑
และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ จะสนับสนุนส่งเสริมทั้งด้านงบประมาณ และการพัฒนา
หลักสูตรต่อไป รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภัทศาสน์ มาสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘

กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

โทร ๐-๘๘๕๙-๐๐๘๖-๕, ๐-๔๕๖๑-๓๓๗๒

บัญชีผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีความพร้อมด้านการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

ที่	โรงเรียน/สังกัด	หมายเหตุ
๑	โรงเรียนบ้านเทิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑	
๒	โรงเรียนกระเดาอุ่มแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒	
๓	โรงเรียนบ้านตาสุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓	
๔	โรงเรียนสวัสดีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓	
๕	โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษา เขต ๒๘	
๖	โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษา เขต ๒๘	